

Số: /BC-UBND

*Thành phố Lai Châu, ngày tháng 3 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022**

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUÝ I**

Trong quý I, UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao: Tổng số 51 nhiệm vụ, thành phố đã triển khai hoàn thành đúng hạn 50 nhiệm vụ, hoàn thành quá hạn 01 nhiệm vụ.

2. UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của UBND thành phố: Trong quý I, UBND thành phố đã tiếp nhận và xử lý 3.181 văn bản đến các loại; đã ban hành trên 995 văn bản các loại để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức làm việc, kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của một số đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Quản Lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án thành phố. Trong quý I, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn: Tổng số 47 nhiệm vụ. Hiện đã triển khai hoàn thành đúng hạn 46 nhiệm vụ, hoàn thành quá hạn 01 nhiệm vụ.

3. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Chỉ đạo xử lý kịp thời việc khoanh vùng những điểm có ổ dịch phức tạp, nguy cơ lớn. Thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng Vắc-xin thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiện toàn các Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lai Châu. Từ ngày 01/01/2022 đến 15/03 trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.888 ca bệnh, trong đó khỏi bệnh 3.833 (đang điều trị tại nhà là 2.959; tại cơ sở y tế là 96). Số F1 đang quản lý, cách ly tại nhà 1.793. Không có bệnh nhân tử vong.

4. Về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh:

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hóa.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường tập trung hướng dẫn Nhân dân sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống sâu bệnh cho cây trồng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân việc chăm sóc diện tích cây Mắc ca, diện tích cây Chè hiện có; bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, đặc biệt là đợt rét đậm, rét hại kéo dài, kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch cho vật nuôi.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Hạt kiểm lâm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng; tuyên truyền Nhân dân bảo vệ diện tích rừng hiện có, không chặt phá rừng trái phép, phân công lịch trực PCCCR 24/24 giờ.

Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các khoản thu cân đối ngân sách, thu từ đất ngay từ đầu năm; tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định tránh thất thoát, lãng phí.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát, báo cáo các dự án chậm tiến độ, các khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết; Chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai thi công các dự án và giải quyết một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, hoặc những công trình phải xin ý kiến của UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác lập quy hoạch thực hiện rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Lai Châu; hoàn thiện việc lập Đồ án quy hoạch chi tiết 5 phường, quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị tại một số khu vực và tuyến đường; phối hợp các nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép hỗ trợ kinh phí thực hiện Đồ án quy hoạch một số dự án phát triển nhà ở và đô thị; chỉ đạo xây dựng Đồ án sử dụng vỉa hè, lòng lề đường vào mục đích kinh doanh dịch vụ buôn bán. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” theo Kế hoạch.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu; kiểm tra, rà soát điều chỉnh một số dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, phối hợp với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với dự án đo đạc bổ sung, cấp GCNQSD đồng loạt; chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo đúng quy định. Xây dựng phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh từ người nhiễm Covid-19 quản lý tại nhà trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ Tết; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và lễ hội “Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022”, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

Chỉ đạo, thực hiện và làm tốt công tác nâng cao chất lượng dạy và học, triển khai các biện pháp dạy và học phù hợp với tình hình cấp độ dịch bệnh trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người có công, đối tượng BHHH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục phối hợp thông tin, tư vấn cho lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chỉ đạo thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố 2022, khảo sát dự kiến thao trường diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định an toàn tuyệt đối.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 2022, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Xây dựng đề án chia tách tổ dân phố theo quy định để trình UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2021.

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố.

(Kết quả Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trong quý I năm 2022 được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I năm 2022).

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II**

Trong quý II công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; kết luận, chỉ đạo, các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; triển khai thực các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung cần xin ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

Thành ủy; các nội dung trình kỳ họp thứ V Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch Covid -19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chỉ đạo các đơn vị, xã phường chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để có những biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

3. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh:

Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn nhân dân triển khai diện tích gieo trồng, chăn nuôi, chăm sóc theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đốn rét cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác phòng chống cháy rừng và chăm sóc diện tích rừng hiện có.

Chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, có các biện pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp và hộ kinh doanh; giải quyết các vấn đề vướng mắc Chợ Trung tâm thành phố; xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác, kinh doanh chợ phiên gắn với chợ đêm San Thành.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo quy định. Triển khai lập các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết, lập quy chế quản lý kiến trúc xin ý kiến sở Xây dựng, giới thiệu địa điểm triển khai thực hiện các dự án.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, thi hành pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các đơn vị tổ chức dạy học theo chương trình cốt lõi linh hoạt, an toàn, phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo chất lượng giáo dục, tiến độ chương trình, kế hoạch mục tiêu giáo dục đã xác định các nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 – 2022; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt (trực tiếp, không trực tiếp) phù hợp với từng đơn vị, với từng cấp độ của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; chú trọng công tác giảm nghèo và tạo việc làm, các chính sách dân tộc, quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của người dân; thực hiện đầy đủ chính sách đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo duy trì công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giám sát chặt chẽ, xử lý và khống chế kịp thời các dịch bệnh.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tuần lịch – Văn hóa Lai Châu theo kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 9/3/2022 của UBND tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể nhân dân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt theo kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội và hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, hội trường cho diễn tập KVPT thành phố; thực hiện tốt công tác đối ngoại theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC, người lao động theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố (B/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban chuyên môn thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VP HĐND-UBND thành phố: LĐ&CV;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Nghiệp**